

รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิดอาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการ ให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่	บุคลากร รพ.บัวใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลบัวใหญ่และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการร้องเรียน	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากร รพ.บัวใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง และ ผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้บุคลากร ในโรงพยาบาลบัวใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการร้องเรียน	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง

รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิดอาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค	บุคลากร รพ.บัวใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น การเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลบัวใหญ่และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการร้องเรียน	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง
4. มาตรการป้องกันการทุจริตและ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ 1. มาตรการด้านการใช้รถยนต์ ราชการ 2. มาตรการด้านการเบิก ค่าตอบแทน 3. มาตรการด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา 4. มาตรการการจัดหาพัสดุ	บุคลากร รพ.บัวใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ มาตรการด้านการใช้ รถยนต์ราชการ , มาตรการด้านการเบิกค่าตอบแทน, มาตรการ ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา, มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลบัวใหญ่และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการร้องเรียน	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง
5. มาตรการด้านการจัดสวัสดิการ ภายในสถานพยาบาล	บุคลากร รพ.บัวใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายใน สถานพยาบาลให้บุคลากรใน โรงพยาบาลบัวใหญ่ และผู้เกี่ยว ข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ	ไม่พบการร้องเรียน	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง